

Những trải nghiệm ấn tượng tại giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2024

06:36 14/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 13/10, VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2024) giải chạy quốc tế thường niên của Hà Nội đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 11.000 vận động viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 118 giải thưởng, trị giá lên tới gần 2 tỷ đồng cho các vận động viên giành chiến thắng.

Tham dự VPIM 2024 có hơn 11 nghìn VĐV, tranh tài ở 4 cự ly gồm: 42km, 21km, 10km và 5km. Các VĐV đều xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và về đích trên đường Trần Nhân Tông, với đường chạy được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS).



Hơn 11.000 vận động viên đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2024.

Ở cự ly 42km của nam, việc nhà đương kim vô địch Phạm Tiến Sản không thể góp mặt vào phút chót đã khiến cho cuộc đua tốp đầu năm nay chỉ còn là màn so tài giữa 2 VĐV đến từ Kenya là Japhet Rono và Edwin Yebe.

Thực tế các chân chạy Việt Nam đã bám đuổi bộ đôi người châu Phi tới khoảng km thứ 10 song không thể duy trì được tốc độ nên để cho Japhet Rono và Edwin Yebe vượt lên, tạo ra cuộc đua song mã tới tận vạch đích. Japhet Rono sau đó là người về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 35 phút, hơn Edwin Yebe 19 giây.

Chia sẻ sau khi giành chức vô địch, Japhet Rono cho biết, anh hài lòng với kết quả của mình. “Hôm nay là một ngày tuyệt vời và tôi đã có chức vô địch đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một giải đấu quy mô, được tổ chức rất chuyên nghiệp, ban tổ chức rất chú trọng, chăm chút trải nghiệm vận động viên. Tôi ấn tượng nhất là số lượng trạm tiếp nước trên đường chạy được bố trí rất nhiều, hỗ trợ rất lớn để tiếp năng lượng cho runner.” Japhet Rono chia sẻ.



VPIM 2024 là giải chạy marathon kết hợp với âm nhạc đỉnh cao mà VPBank tiếp tục mang tới cho các VĐV trong tháng 10

Trước khi tham dự VPIM 2024, Japhet Rono cũng đã tham gia một chạy khác ở Hà Nội và chỉ về nhì. Thành tích tốt nhất cự ly 42km của Japhet Rono được ghi nhận đến lúc này là 2 giờ 23 phút, được anh tạo ra tại giải chạy Bintulu Marathon tháng 11 năm ngoái.

Ở nội dung 42km nữ, chân chạy đồng hương của Japhet Rono là Jane Wanjiru Muriuki cũng không có đối thủ cạnh tranh trên phần lớn quãng đường đua. Nữ VĐV sinh năm 1982 cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ, hơn người về nhì là Nông Thị Chang 6 phút. Trong khi đó, vô địch cự ly này của nữ là Bùi Thu Hà với thành tích 1 giờ 21 phút.



Nữ VĐV Bùi Thu Hà về đích với thành tích 1 giờ 21 phút.

Cuộc đua năm nay hấp dẫn hơn ở các cự ly trung bình. Lương Đức Phước với thành tích 33 phút 37 giây đã giành chức vô địch 10km của nam khi hơn Nguyễn Hoàng Thịnh 3 giây. Đoàn Thu Hằng vô địch 10km của nữ với thành tích 38 phút 27 và hơn người về nhì là Hoàng Thị Ngọc Anh đúng 1 giây. Cuối cùng ở cự ly 5km, giành chức vô địch của nam là Sầm Văn Đồi và giành chức vô địch của nữ là Bùi Thị Ngân.

VPIM 2024 là sự kiện thể thao quốc tế thường niên chính thức của thành phố Hà Nội và cũng là hoạt động thể thao trọng điểm, truyền thống nhằm thiết thực kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 do VPBank tổ chức.



Cung đường VPIM 2024 đi qua các công trình di sản sáng tạo bậc nhất của Hà Nội.

Năm nay, giải đấu là sự kiện mở màn cho là khởi đầu cho lễ hội Thiết kế Sáng tạo, một chương trình mà VPBank đang đồng hành cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức nhằm nuôi dưỡng nguồn cảm hứng và khơi dậy tinh thần sáng tạo.

Cung đường VPIM 2024 đi qua các công trình di sản sáng tạo bậc nhất của Hà Nội như Cung Thiếu nhi, Ngân hàng Nhà nước, Bắc Bộ Phủ, phố Tràng Tiền, vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Con Cóc... mang đến cho runner hành trình khám phá vẻ đẹp cổ kính lịch lãm của Hà Nội ngàn năm văn hiến.



VPIM 2024 là giải chạy marathon kết hợp với âm nhạc đỉnh cao mà VPBank tiếp tục mang tới cho các VĐV tham dự.

Xuyên suốt đường chạy, BTC đã lắp đặt các trạm tiếp sức âm nhạc, trạm cổ vũ sáng tạo với nhiều tiết mục sôi động cùng các ca sĩ nổi tiếng để tiếp lửa cho các VĐV hoàn thành PR mục tiêu cũng như lan tỏa, gắn kết giá trị nhân văn trong cộng đồng đam mê chạy bộ.

Kết thúc cuộc đua, Ban Tổ chức đã trao 118 giải có tổng trị giá lên đến gần 2 tỷ đồng cho các cự ly 42 km, 21km, 10km và 5km. Sự thành công của VPIM 2024 là dấu ấn quan trọng, tiếp nối tạo nên sự bùng nổ của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 do VPBank đồng hành tổ chức nhằm chung tay xây dựng Hà Nội xứng đáng với vị thế “nhạc trưởng” sáng tạo của Việt Nam.



Sự thành công của VPIM 2024 là dấu ấn quan trọng, tiếp nối tạo nên sự bùng nổ của lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 do VPBank đồng hành tổ chức.

VPIM cũng là một giải chạy phi lợi nhuận, tất cả doanh thu được đầu tư cho chất lượng giải đấu với trọng tâm là người chạy, đồng thời đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Tại lễ khai mạc giải chạy, Ban tổ chức VPIM đã trao tặng số tiền đóng góp này tương đương 330.000.000 đồng cho chương trình: Cặp lá yêu thương do VPBank phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nhung-trai-nghiem-dang-nho-tai-gai-chay-vpbank-hanoi-international-marathon-vpim-2024>